

## EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

EXIM BANK ปลดปล่อยเพิ่มอีก 8 ล้านบาท รวมเป็น 78 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตของเอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง รองรับบริการบริโภคภายในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

นายเชมทัตน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรถชุนเดชะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ อินทรหุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง จำกัด ในสัญญาเงินกู้ระยะยาวส่วนเพิ่มจำนวน 8 ล้านบาทให้แก่เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง ซึ่งเป็นการร่วมทุนของนักลงทุนไทยระหว่างบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วอเตอร์โซลูชั่น จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของโรงผลิตน้ำประปาที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว จากเดิม 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบางเป็นลูกค้าเดิมของ EXIM BANK ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารสำหรับนำไปใช้ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการจำนวน 70 ล้านบาท และโครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ครั้งนี้เป็นการให้เงินกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ทั้งหมด 78 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันและภาคอุตสาหกรรม โดยสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจเมืองหลวงพระบาง

“การสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอเชีย น้ำประปา หลวงพระบางในครั้งนี้เป็นอีกบทบาทของ EXIM BANK ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยที่มีศักยภาพนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งรวมถึงไทยและประเทศเพื่อนบ้าน” นายเชมทัตน์ กล่าว

11 พฤษภาคม 2559

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร